

NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XIV
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười họp từ ngày 03 - 04/12/2012 đã thảo luận và quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 với các nội dung cụ thể như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012

Năm 2012, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội có những chuyển biến tích cực. Có 10/13 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 9,7%; tuy không đạt kế hoạch đề ra, nhưng trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước là mức tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt 5.860 tỷ đồng, tăng 55%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 1.490 USD. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống nhân dân được cải thiện. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng. Quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững. Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; xã hội đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy vậy, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2012 vẫn còn những hạn chế. Chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, một số chỉ tiêu cơ bản chưa đạt kế hoạch. Văn hoá, du lịch, dịch vụ phát triển chưa ngang tầm với tiềm năng, thế mạnh. Cải cách hành chính hiệu quả chưa cao. Quốc phòng, an ninh trên một số lĩnh vực còn tiềm ẩn

phức tạp. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị kết quả còn hạn chế trên một số mặt.

B. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013

I. Mục tiêu: *Tiếp tục xác định năm 2013 là “Năm đô thị”. Huy động tối đa các nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo chuyển biến căn bản diện mạo đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; phấn đấu để tiến tới đạt cơ bản các tiêu chí đô thị loại I. Duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, phát triển các lĩnh vực văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, làm nền tảng vững chắc để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.*

II. Các chỉ tiêu chủ yếu

1. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trên 10%, trong đó:
 - Các ngành dịch vụ tăng 12,4 - 13%;
 - Công nghiệp - xây dựng tăng 9,0 - 10%;
 - Nông - lâm - ngư nghiệp tăng 2,3 - 2,5%.
2. Tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người (GDP): 1.760 USD.
3. Giá trị xuất khẩu hàng hoá: 540 triệu USD.
4. Tổng đầu tư toàn xã hội: 14.500 tỷ đồng.
5. Thu ngân sách nhà nước trên 5.200 tỷ đồng; trong đó, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và các nguồn thu cân đối qua ngân sách trên 4.700 tỷ đồng.
6. Phấn đấu giảm tỷ lệ sinh 0,2‰, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,11%.
7. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,5%.
8. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 14,4%.
9. Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề: 50%.
10. Tạo việc làm mới: 16.000 người.
11. Tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 92%; trong đó, nước sạch 62%.
12. Trồng mới 4.000 ha rừng; tỷ lệ che phủ rừng: 57,3%.
13. Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom: 90%.

III. Các chương trình trọng điểm: Tiếp tục thực hiện 8 chương trình trọng điểm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra; trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt 5 chương trình trọng điểm sau đây:

1. Chương trình chỉnh trang đô thị và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
2. Chương trình phát triển du lịch.
3. Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực.
4. Chương trình xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.

5. Chương trình bảo vệ môi trường, phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu.

IV. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1. Huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư hạ tầng; ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; phấn đấu tiến tới đạt cơ bản các tiêu chí đô thị loại I

Hoàn thành đề án tổng thể phân loại đô thị Thừa Thiên Huế theo tiêu chí đô thị trực thuộc Trung ương; điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế. Tiếp tục thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu đô thị mới, các thị trấn, huyện lỵ. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị.

Ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ gắn với nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị. Trọng tâm là đô thị Huế, Thuận An, thị xã Hương Thủy, Hương Trà, thị trấn Sịa...; công trình mở rộng cửa ngõ phía Bắc, phía Nam. Hoàn thành chỉnh trang đường Đống Đa, đường Điện Biên Phủ; một số trục giao thông chính trong khu đô thị An Vân Dương. Chỉnh trang đường Nguyễn Sinh Cung; nâng cấp cầu Đông Ba; sắp xếp một số nút giao thông, chỉnh trang hệ thống công viên, lề đường, thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh trên các trục đường chính. Chỉnh trang, nạo vét sông Ngự Hà, An Cựu, hồ Học Hải. Xúc tiến giải tỏa chợ cá Đông Ba. Hoàn chỉnh hạ tầng các khu tái định cư Lịch Đới, Bàu Vá, Hương Sơ, An Vân Dương gắn với xây dựng các khu nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư. Có phương án đầu tư, xây dựng Khu hành chính tập trung của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế.

Tập trung đầu tư các tuyến giao thông chính kết nối đô thị Huế đến các đô thị vệ tinh, vùng kinh tế động lực. Hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án: nâng cấp đường tránh phía Tây thành phố Huế; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A (cửa ngõ phía Bắc); nâng cấp đường cát, hạ cánh Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài; hầm đường bộ Phú Gia, Phước Tượng, đường cao tốc La Sơn - Túy Loan; phấn đấu thông tuyến đường 74.

Tăng cường công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo đảm cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, hướng tới xây dựng đô thị Thừa Thiên Huế theo mô hình *tập hợp đô thị di sản, văn hóa và cảnh quan*. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm, ý thức giữ gìn vệ sinh, tạo vẻ mỹ quan trên các đường phố, các

khu đô thị, khu dân cư. Tăng cường xây dựng các tuyến phố kiểu mẫu xanh, sạch, đẹp gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự, hiếu khách.

2. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh phát triển và mở rộng thị trường

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp thiết thực, phù hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phát triển sản xuất. Nhất là tiếp cận nguồn vốn, đất đai, nhân lực, thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu cho doanh nghiệp, ưu tiên doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ và khu vực nông nghiệp, nông thôn. Tập trung thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP, ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn ngân sách Nhà nước, đồng thời, tăng cường thu hút, giải ngân các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Cơ cấu lại nợ, giãn nợ, thay đổi thời hạn, lãi suất... đối với các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, có tiềm năng phát triển nhưng đang tạm thời gặp khó khăn.

Xoá bỏ các rào cản đầu tư bất hợp lý, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh.

Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tiếp tục có giải pháp hỗ trợ phù hợp đối với các ngành hàng chủ lực, có lợi thế, có thị trường và có khả năng cạnh tranh, như bia, xi măng, dệt may... Phát triển công nghiệp chế biến sâu khoáng sản; chế biến thủy, hải sản... để thúc đẩy tăng trưởng, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

3. Khai thác tốt hơn các tiềm năng, thế mạnh và lợi thế so sánh của vùng đất văn hoá, di sản để phát triển mạnh ngành du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn với nhiều sản phẩm du lịch phong phú, có tính cạnh tranh cao, trong đó, các sản phẩm du lịch văn hóa, di sản là nền tảng. Ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch biển, đầm phá, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch hội nghị, hội thảo (MICE)... Tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch làng nghề, du lịch ẩm thực. Hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm: Laguna, Bãi Chuối, Khu du lịch Phong Phú và một số khách sạn cao cấp. Xem đây là hướng đột phá để phát huy đúng tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá để giới thiệu hình ảnh, văn hoá Huế gắn với các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, cảnh quan môi trường an toàn, thân thiện. Đẩy mạnh các chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các địa phương trong vùng. Trong đó, chú trọng liên kết với các tỉnh Trung Bộ; khai thác, phát huy các sản phẩm đã hình thành từ Festival, Năm Du lịch quốc gia. Nghiên cứu, có giải pháp để thu hút các nguồn khách ở các thị trường gần như Thái Lan, Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước trong khối ASEAN. Phân đầu đạt 2,5 triệu lượt khách, trong đó có 1,85 triệu lượt khách lưu trú.

Tổ chức tốt việc đón khách du lịch từ sân bay Đà Nẵng đến Huế. Tiếp tục đầu tư các tuyến đường đến các khu di tích, điểm du lịch; hệ thống vệ sinh tại các điểm tham quan du lịch và nơi công cộng. Tổ chức có hiệu quả Festival Nghề truyền thống Huế 2013.

Đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực quản lý, phục vụ của lực lượng lao động trong ngành du lịch. Nâng cao nhận thức, kỹ năng phục vụ của người dân tại các điểm du lịch cộng đồng; chấn chỉnh tình trạng đeo bám du khách.

4. Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, nhất là chuyển giao các loại giống cây trồng, vật nuôi mới, có năng suất, chất lượng cao. Tập trung chỉ đạo thắng lợi sản xuất nông nghiệp năm 2013. Trước mắt, ưu tiên vụ sản xuất Đông Xuân, có kế hoạch dự phòng giống lúa, các loại rau, màu để đề phòng lũ lụt. Đồng thời, tiếp tục sửa chữa, nạo vét các hồ, đập, kênh, mương; có kế hoạch dự trữ nguồn nước cho sản xuất vụ Hè Thu.

Có chính sách thu hút các doanh nghiệp, các ngân hàng, tổ chức tín dụng cung ứng vốn và đầu tư phát triển sản xuất ở địa bàn nông thôn.

Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phân đầu năm 2013 có 2 - 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ chín (khóa XIV) về *phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2020*.

5. Huy động, sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút vốn tín dụng ưu đãi, vốn đầu tư trực tiếp FDI, ODA... Thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng theo hình thức BOT, BTO, BT, PPP... Rà soát để bổ sung, sửa đổi các quy định về thu hút đầu tư theo hướng thông

thoáng, nhanh gọn. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn.

Phân cấp mạnh trong quản lý đầu tư xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư của Nhà nước. Giao quyền, trách nhiệm đầy đủ cho chủ đầu tư và người quyết định đầu tư. Thường xuyên kiểm tra, giám sát để chống thất thoát, lãng phí trong xây dựng cơ bản; bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Đầu tư có trọng điểm, chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải, kéo dài. Đẩy nhanh công tác thẩm định phê duyệt dự án, giao đất và giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các công trình.

Có giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, sớm phục hồi thị trường bất động sản. Rà soát lại quỹ đất, tiến hành thu hồi các khu đất không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích để tổ chức bán đấu giá, tăng nguồn thu ngân sách. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế trên tất cả các lĩnh vực.

6. Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế và bảo đảm an sinh xã hội

Huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ trùng tu di tích Huế, các di tích lịch sử - cách mạng, di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao ở các cấp. Tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm 45 năm Cuộc Tổng tấn công, nổi dậy Xuân 1968 và các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch trên địa bàn nhằm khẳng định vị thế văn hoá Huế. Nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần, thể chất của nhân dân. Đẩy mạnh việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hoá ở khu dân cư, văn hoá công sở; nâng cao chất lượng phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá*”. Chỉ đạo tổ chức tốt đại hội thể dục - thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc năm 2014.

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và thực hiện phổ cập giáo dục trung học những nơi có điều kiện. Đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở tất cả các cấp học, ngành học. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên biệt để phát triển mũi nhọn tài năng, phấn đấu tăng số lượng đạt giải cao học sinh giỏi quốc gia và có giải quốc tế. Tăng tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Hoàn thiện mạng lưới giáo dục, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch để đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất của Đại học Huế, Học viện Âm nhạc Huế, Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế. Hỗ trợ và tạo điều kiện để

sớm giải toả, di dời dân cư trong khuôn viên Học viện Âm nhạc Huế. Cùng cố và nâng cao chất lượng các trường cao đẳng, trường đào tạo nghề để đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực.

Hoàn thiện các chính sách khuyến khích hoạt động khoa học - công nghệ. Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ đủ mạnh để nghiên cứu, tiếp nhận và phát triển các công nghệ mới; chú trọng đội ngũ chuyên gia đầu ngành. Xúc tiến đầu tư, xây dựng Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, Bảo tàng thiên nhiên Duyên hải miền Trung.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là ở các trạm y tế xã, bệnh viện tuyến huyện. Hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở để giảm thiểu tình trạng quá tải cho bệnh viện tuyến trên. Không để xảy ra các dịch lớn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế. UBND tỉnh nghiên cứu có phương án tổ chức hoạt động phù hợp đối với Bệnh viện đa khoa của tỉnh.

Huy động, lồng ghép nhiều nguồn lực, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và tạo việc làm. Đẩy mạnh các chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn. Phấn đấu giảm 4 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% trong năm 2013.

Xã hội hóa việc thực hiện các chính sách xã hội; giúp đỡ những người neo đơn tàn tật, không nơi nương tựa, những người bị nhiễm chất độc màu da cam, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện chính sách trợ giúp cho các đối tượng xã hội. Đẩy mạnh phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”.

7. Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và phòng, tránh thiên tai, biến đổi khí hậu

Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn xã hội về bảo vệ môi trường. Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới.

Mở rộng và nâng cao chất lượng hệ thống cung cấp nước sạch, hệ thống xử lý rác thải, nước thải. Tăng cường công tác quản lý và xử lý chất thải rắn tại các đô thị, khu dân cư tập trung, các khu công nghiệp, khu du lịch. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép; chủ động phòng, chống cháy rừng.

Kịp thời xử lý các sự cố môi trường do biến động dòng chảy, xâm thực và bồi lấp các dòng sông, cửa biển. Đẩy mạnh nghiên cứu, dự báo, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu.

8. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi người dân về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân. Chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, kiên quyết không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy. Tăng cường công tác đối ngoại, giữ vững quan hệ với các tỉnh bạn Lào.

9. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng cụ thể, quyết liệt, tập trung vào những nhiệm vụ cấp bách; thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ được giao; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện. Kiên quyết xử lý, thay thế những cán bộ, công chức những nhiều, tiêu cực, gây khó khăn. Cán bộ chủ trì phải tăng cường bám sát cơ sở, hướng dẫn, kiểm tra, đối thoại, chỉ đạo khắc phục các khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Thực hiện tốt Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

10. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò vận động của Mặt trận TQVN và các đoàn thể trong tổ chức thực hiện, tạo sự đồng thuận, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra

Gắn triển khai nhiệm vụ năm 2013 với tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương và 4 nghị quyết về xây dựng các trung tâm văn hoá - du lịch, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu; tiến hành sơ kết 4 năm thực hiện Kết luận 48-KL/TW để chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trước mắt, tập trung chỉ đạo giải quyết một số vấn đề nổi lên qua kiểm điểm gắn với thực

hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo sự đồng thuận, tin tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tăng cường công tác vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2013 - năm bản lề của Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch thực hiện trên cơ sở cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Tỉnh ủy với quyết tâm chính trị cao, tạo bước đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015.

Tỉnh ủy kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013; tạo sức bật mới để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nơi nhận:

- Bộ Chính trị;
- Ban Bí thư TW;
- Văn phòng TW;
- UBKT TW;
- Ban Tổ chức TW;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Ban Dân vận TW;
- Đảng ủy BTL QK 4;
- Các vụ của các ban TW Đảng tại ĐN và Vụ CTDV trong CCQNN BDVTW;
- Các đảng đoàn, BCS đảng;
- Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy;
- Các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các đ/c Tỉnh ủy viên;
- Lưu VPTU.

để b/c

T/M TỈNH ỦY
BÍ THƯ

Nguyễn Ngọc Thiện